

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 10 tháng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 07/11/2022, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 10 tháng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp và PTNT thời gian đến. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là đợt mưa lũ cuối tháng 3/2022 nhưng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Ngành nông nghiệp và PTNT đã đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả, bền vững; công tác phát triển tái đàn vật nuôi đã được đẩy mạnh ngay từ đầu năm; triển khai thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU) có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên tất cả các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp. Các chương trình cánh đồng lớn, các dự án liên kết sản xuất lúa giống tại một số địa phương đem lại hiệu quả cao. Tổng sản phẩm khu vực Nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm 2022 tăng 3,04%; trong đó, trồng trọt tăng 2,16%; chăn nuôi tăng 4,79%; lâm nghiệp tăng 3,26%; thủy sản tăng 2,31%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,9%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì 100%. Đặc biệt, ngành Nông nghiệp và PTNT đã đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 83/113 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 73,4% số xã; có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 6,19% số xã; và có 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt 45,45%.

Đạt được những kết quả nêu trên là sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, có sự đóng góp lớn của các sở, ban, ngành liên quan mà đặc biệt là Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc tham mưu chỉ đạo, điều hành thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh nghi nhận và đánh giá cao vai trò của Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất cũng gặp rất nhiều khó khăn như: Thời tiết diễn biến bất thường trong cuối vụ Đông Xuân 2021-2022 đã làm giảm năng suất, chất lượng nông sản; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành địa phương có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến, cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đề triển khai đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt đối với từng lĩnh vực trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch hành động ngay từ những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 cho từng lĩnh vực cụ thể để vừa khắc phục khó khăn vừa phát huy yếu tố tích cực tạo dư địa cho phát triển.

Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ bị động sang chủ động, bằng việc chủ động các yếu tố đầu vào (phân, thuốc, giống...) và dự báo đầu ra, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm cho bà con; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng cao, kháng bệnh vào sản xuất.

- Về chuyển đổi cây trồng: rà soát lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp hiện tại (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp...) và tham vấn các viện nghiên cứu để xây dựng phương án cụ thể cho từng vùng chuyển đổi phù hợp và phát huy được hiệu quả; việc chuyển đổi phải được nghiên cứu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng loại cây trồng và theo định hướng vùng trồng lớn, áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng, xây dựng thương hiệu (Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để tham gia góp ý cụ thể vào quy hoạch tỉnh để có cơ sở thực hiện).

- Về lâm nghiệp: tăng cường công tác quản lý rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi đất rừng sản xuất ở những vị trí đồi núi cao, độ dốc lớn, vùng có nguy cơ sạt lở để tập trung vào trồng rừng gỗ lớn nhằm vừa bảo vệ rừng, vừa bảo vệ môi trường.

- Về chăn nuôi: trên cơ sở kịch bản tăng trưởng năm 2022 và 3 năm 2023-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT cần làm việc cụ thể với từng địa phương để xây dựng phương án chi tiết về chăn nuôi, tái đàn đối với từng loại gia súc, gia cầm; quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường.

- Trên lĩnh vực khai thác thủy hải sản: Ngành nông nghiệp rà soát quy hoạch nuôi trồng thủy sản hiện đại theo hướng công nghệ cao; có định hướng khai thác thủy sản đánh bắt, tính toán phương án cơ cấu lại đội tàu khai thác xa bờ để có kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp (sang nuôi trồng thủy sản...); đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động và xử lý các tàu giã cào khai thác thủy sản còn hoạt động đánh bắt tận thu gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Đối với Ban Quản lý Cảng cá Bình Định: tăng cường công tác quản lý các tàu cá ra, vào cảng, nhất là công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm đối với trường hợp tàu cá cố tình vi phạm xả rác, chất thải ra môi trường trước và sau khi vào cảng; báo cáo đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền đặt hàng giám sát quản lý việc xả thải và biện pháp xử lý rác thải, chất thải từ các tàu cá; phối hợp với Chi cục Thủy sản trong việc tuyên truyền, vận động, xử lý các tàu giã cào.

- Sớm hoàn thiện Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kịch bản; tăng cường công tác quản lý đê điều, các công trình thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản theo đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra.

- Về phát triển làng nghề nông thôn: xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển 57 làng nghề, làng nghề truyền thống giai đoạn 2023-2025; theo đó, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ làng nghề với kinh phí khuyến công để tăng cường hỗ trợ đầu tư tập trung hạ tầng làng nghề; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho sản xuất tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, quy định về sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

- Về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đối với các địa phương thực hiện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025, gồm: đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cấp huyện: đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Phù Mỹ, Tây Sơn), huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Tuy Phước); cấp xã: 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); từ đó, xác định các nội dung, nhu cầu vốn đầu tư để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí (bao gồm: nguồn Trung ương, tỉnh, huyện, xã, huy động khác,...); tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn cụ thể đến từng xã, huyện để triển khai thực hiện, nhằm đạt được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để tránh đầu tư dàn trải, không tập trung.

- Về công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền

thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương để thực hiện đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản, gia súc... trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng chỉ tiêu kinh tế ngành và lượng hóa số liệu trong kịch bản tăng trưởng năm 2023 và các năm 2024, 2025 để phân giao cụ thể cho các địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, vướng mắc (nếu có) của các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành; trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để trang bị thiết bị triển khai thí điểm Nhật ký khai thác điện tử cho các tàu cá đánh bắt xa bờ (Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề xuất cụ thể về số lượng tàu và kinh phí hỗ trợ); đồng thời, cân đối bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi tạo dư địa góp phần tăng trưởng lĩnh vực nông lâm thủy sản trong thời gian đến của ngành Nông nghiệp.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp mag tính thực tiễn cao và có thể tạo dư địa cho các năm tiếp theo (ưu tiên vào các lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong ngành nông nghiệp), báo cáo UBND tỉnh.

4. Giao các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành nông nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Các thành viên dự họp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K7, K10, K13.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An